



TRƯỜNG THPT KING THÔNG BÁO QUỐC TẾ

NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN VÀ VĂN HÓA

Việc tham gia vào các Chương trình Biểu diễn Nghệ thuật giúp xây dựng sự tự tin, nhận thức về bản thân và niềm tin vào chính mình. Các nam sinh được khuyến khích tham gia vào một loạt các hoạt động văn hóa. Bao gồm tham gia dàn hợp xướng, ca hát, ban nhạc, bài phát biểu và tranh luận, Kapa Haka [điệu nhảy nghệ thuật của người Maori], dàn nhạc, ban nhạc jazz, ngũ tấu đàn dây, sản phẩm học đường, Thể thao sân khấu, lễ hội Shakespeare Sheilah Winn và nhóm Pasifika. Ngoài ra còn có một chương trình âm nhạc lưu động mở rộng với sự hướng dẫn chất lượng dành cho các học sinh.

GIÁO DỤC NGOÀI TRỜI

Ngoài các chương trình thể thao nổi bật, trường King còn có một chương trình thể thao ngoài trời hết sức thú vị. Chương trình thể thao ngoài trời của chúng tôi trao cho các học sinh cơ hội được tham gia các môn thể thao như: lướt sóng, chèo thuyền kayak, leo núi, đạp xe leo núi và trượt tuyết.

THỂ THAO

Nhà trường cung cấp hơn 30 môn thể thao khác nhau cho học sinh tham gia với mục đích giải trí, thỏa mãn đam mê hoặc cho những em mong muốn được nổi bật. Ngoài việc có các trang thiết bị hiện đại và chương trình huấn luyện riêng, nhà trường còn có Chương trình biểu diễn thể thao và các học viện thể thao về bóng bầu dục, Touch Rugby [một biến thể của môn bóng bầu dục], Khúc côn cầu, Bóng đá, Bóng rổ và Bóng gậy.



King's High School

270 Bay View Road, Dunedin, New Zealand
Địa chỉ email: international@kingshigh.school.nz
Điện thoại: +64 21 400 118
www.kingshigh.school.nz



BUILDING MEN FOR LIFE

ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÍCH
THỰC CHO CUỘC SỐNG

CHÀO MỪNG ĐẾN TỚI TRƯỜNG THPT KING

Trường THPT King xin gửi lời chào trân trọng nhất tới các quý phụ huynh. Nau mai haere mai ki Te Kura Tuarua o Kīngi.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã cân nhắc lựa chọn trường THPT King là nơi giáo dục tốt nhất cho con trai mình.

Chúng tôi rất vinh dự khi được đón nhận các học sinh nam đến từ khắp nơi trên thế giới, những học sinh luôn mong muốn được trải nghiệm lợi thế giáo dục của trường King.

Chúng tôi không chỉ tự hào về bản thân mình là một trường học xuất sắc mà còn về những những định hướng mà chúng tôi trao cho các nam sinh để các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống tương lai. Chúng tôi luôn thôi thúc bởi mong muốn trang bị kiến thức, kỹ năng cho mỗi học sinh để giúp các em trở thành một người đàn ông tự tin, giỏi trong công việc, với các kỹ năng học tập toàn diện, và nhân cách đạo đức và tình cảm sẽ đưa các em tiến xa trong cuộc sống.



Tại trường King, chúng tôi luôn tôn trọng học sinh quốc tế, mang đến cho các em nhiều lựa chọn về học tập, văn hóa và thể thao.

Điểm khác biệt cốt lõi trong việc lựa chọn trường King là nơi học tập cho con trai của quý vị đó chính là “sự xuất sắc trong giáo dục nam sinh”

- Thành tích học tập của trường đã được kiểm chứng.
- Các học viện và chương trình trình diễn thể thao nổi trội.
- Phương pháp giáo dục dựa trên giá trị.
- Tiêu chuẩn chăm sóc học sinh quốc tế cao cấp bao gồm hỗ trợ gia đình cha mẹ nuôi.

Có cả chương trình ngắn hạn và dài hạn.

Hãy đến với Trường THPT King, Dunedin, New Zealand



HỌC THUẬT

Trường THPT King được xếp hạng là một trong 5 trường nam sinh đứng đầu New Zealand và thuộc nhóm 2 trường THPT tốt nhất của đảo Nam New Zealand. Năm 2019, trường THPT King đoạt 52 học bổng. Thành công có được của trường là nhờ vào chất lượng giảng dạy và chương trình giáo dục của trường.

Học vượt cấp là phần cốt lõi trong chương trình giảng dạy của chúng tôi. Chương trình Giáo dục cá nhân hóa (IEP) được xây dựng cho từng học sinh. Trường phòng Đào tạo sẽ giám sát sự tiến bộ của từng học sinh, theo dõi kết quả học tập cũng như tình hình sức khỏe của từng em. Những học sinh xuất sắc giành được chứng chỉ Cambridge (IGCSE), các học bổng, chứng chỉ NCEA đã minh chứng cho tính hiệu quả của chương trình này.

HỌC SINH QUỐC TẾ

Mục tiêu của chúng tôi đối với tất cả học sinh là đào tạo các em trở thành công dân toàn cầu, sẵn sàng sống và làm việc trong một thế giới hiện đại đa dạng và kết nối. Vì vậy, chúng tôi rất tự hào khi được chào đón các em tới học tại trường THPT King.

- Các giáo viên của chúng tôi luôn cam kết đồng hành cùng với học sinh, giúp các em định hướng và đạt được “sự xuất sắc của bản thân”
- Chúng tôi cung cấp một chương trình giới thiệu và định hướng toàn diện để giúp học sinh định hướng được bản thân tại thành phố Dunedin, tận hưởng cuộc sống học đường, vui chơi và kết bạn mới. Chúng tôi muốn tất cả học sinh của chúng tôi nắm lấy các cơ hội học tập văn hóa trong cuộc sống.



CÁC GIÁ TRỊ

Một điểm khác biệt của trường chúng tôi là việc tập trung chuyên biệt vào giáo dục dựa trên các giá trị. Tập trung vào nhân cách và giáo dục học sinh trở thành người là người đàn ông tốt là yếu tố quan trọng trong sự phát triển nhân cách của học sinh.

Giáo dục tích cực

Giáo dục tích cực là khoa học tạo sự thành công tại trường King. Điều này gây dựng nền tảng cho việc nhà trường và các giáo viên có thể thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong việc học tập của học sinh bằng cách tập trung vào lợi ích lâu dài và nền giáo dục dựa trên các điểm mạnh.

Lối sống nam sinh trường King

Khóa học này được thiết kế để dạy các nam sinh hiểu được ý nghĩa và khái niệm như thế nào là một người đàn ông tốt. Khóa học trang bị cho các nam sinh bộ kỹ năng đa dạng và tham gia vào các tình huống học tập khác nhau với mục đích giúp các em tự tin là một người đàn ông đích thực khi ra trường, thành công về mặt học thuật, xã hội và văn hóa trên thế giới.

Chương trình Oestreicher (Kỹ năng lãnh đạo)

Xây dựng kỹ năng và năng lực lãnh đạo cho các nam sinh là rất quan trọng. Đây là chương trình phối hợp trong toàn trường nhằm thúc đẩy kỹ năng lãnh đạo và trao cơ hội thực hành kỹ năng cho mỗi học sinh.

Hệ thống nhóm

Hệ thống nhóm đóng vai trò không thể thiếu trong việc hình thành nên văn hóa học đường xuất sắc của chúng tôi.

- Nó thúc đẩy một ý thức cộng đồng mạnh mẽ.
- Các giá trị cốt lõi của trường về sự tôn trọng, tính chính trực, lòng nhân ái, trách nhiệm và sự xuất sắc luôn được khuyến khích và củng cố khi các học sinh ở tất cả các cấp giao tiếp với nhau.

